



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป้น ที่ ๔ จังหวัดแพร่

ด้วยกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน ๒๕๐ ไร่ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และ
ป่าแม่แป้น ที่ ๔ จังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามรายการดังต่อไปนี้

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลู่และป่าแม่แป้น ที่ ๔ จังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕๐ ไร่.
วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปลูกป่าและบำรุงป่า ที่อยู่ในท้องถิ่น หรือผู้เคย
ปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมายนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย
รายได้ลงสู่ท้องถิ่น และต้องมีใบรับรองคุณสมบัติการทำงานจากหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวน
แห่งชาติ ท้องที่จังหวัดแพร่
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่สำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/ผู้เสนอ...

ผู้เสนอราคาจะต้องมาดูสถานที่ตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กรณีไม่มาดูสถานที่ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ กำหนดเสมือนกับผู้เสนอราคาได้ไปดูสถานที่ โดยให้ถือว่าได้รับทราบ สถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการทำงานผู้รับจ้าง จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ไม่ได้

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ส่วน อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.forest.go.th/phrae.๒/index.php หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๖๒-๓/๑๔๓ ในวันเวลาราชการ

กรณีให้บุคคลอื่นรับเอกสารสอบราคาจ้างหรือยื่นซองสอบราคาแทน จะต้องนำหนังสือมอบ อำนาจมาแสดงด้วย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายศฤงคาร ไชยเจริญ)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน
(ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่)

